



ฉบับที่ 13/2562

### เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2562

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน** ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวในหลายหมวดตามความต้องการจากต่างประเทศและปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งผลิตเครื่องตีหมกก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตในต้นเดือนหน้า และการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศขยายตัวดีแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัว สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรลดลงจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวที่เสียหายจากแล้งและโรคระบาดในพืช ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ำ และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัวต่อเนื่อง

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราการว่างงานทรงตัวในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อยตามราคาอาหารสด สำหรับภาคการเงินเดือนสิงหาคม 2562 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ขยายตัวดีขึ้น ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะหมวดอาหาร ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่อง ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนื่องจากกำลังซื้อแผ่วลง

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวชะลอลง โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศยังขยายตัวดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีน เกาหลีใต้ ยุโรปและเอเชียอื่นๆ เนื่องจากได้รับผลดีจากมาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on arrival) และการเปิดเส้นทางการบินใหม่มายังภาคเหนือเพิ่มขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหดตัว สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือและอัตราการเข้าพักลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวต่อเนื่องจากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวนาปี ราคาสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อน สำหรับราคาปศุสัตว์ยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากความต้องการจากต่างประเทศเพื่อบริโภคทดแทนผลผลิตสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกา ส่วนผลผลิตพืชหลักลดลง โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและหนอนกระทู้ระบาด ส่วนข้าวนาปีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาสูง

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** กลับมาขยายตัว จากหมวดสินค้าเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะลำไยตามความต้องการจากจีน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการย้ายฐานการผลิตของบางบริษัทจากจีนในช่วงก่อนหน้าและความต้องการในกลุ่มชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคมและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านผลิตภัณฑ์ไม้และเซรามิคตามความต้องการจากลูกค้าตลาดเฉพาะในต่างประเทศ สำหรับหมวดเครื่องตีหมกขยายตัวจากปัจจัยชั่วคราวจากการเร่งผลิตก่อนการปรับขึ้นภาษีความหวานในเดือนหน้า

**การลงทุนภาคเอกชน** ทรงตัวในระดับต่ำ ตามการลงทุนก่อสร้างพิจารณาจากยอดสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างที่หดตัวโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม สำหรับบ้านเดี่ยวขยายตัวเล็กน้อย ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวต่อเนื่องจากยอดการนำเข้าเครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกที่ลดลงโดยเฉพาะรายใหญ่ที่ลงทุนไปแล้วในช่วงก่อน

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากฐานสูงและปีนี้ได้รับเงินจัดสรรน้อยกว่าปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวในหลายหมวด ได้แก่ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวดค่าใช้สอยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมพัฒนาชุมชน และหมวดรายจ่ายอื่นของกรมการปกครอง สำหรับการใช้จ่ายงบลงทุนหดตัว ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานเป็นสำคัญ ทางด้านอัตราการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมปีงบประมาณ 2562 โดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 – ก.ย. 62) อยู่ที่ร้อยละ 90.9 ยังต่ำกว่าเป้าหมาย

**มูลค่าการค้าผ่านชายแดน** มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทยังหดตัว ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โคมิชีวิต และเนื้อไก่แช่แข็ง อย่างไรก็ตาม สินค้าส่งออกที่ขยายตัว เช่น ผลไม้โดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนไปจีน ยานยนต์และชิ้นส่วนไปเมียนมา ทางด้านการนำเข้ากลับมาหดตัวตามการนำเข้าสินค้าเกษตรจากเมียนมาและไฟฟ้าจากลาว

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสด อาทิ ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้ และเนื้อสัตว์ ทางด้านอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทรงตัวจากเดือนก่อน โดยการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้นส่วนนอกภาคเกษตรลดลง

**ภาคการเงิน** เงินฝากและสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนสินเชื่อธุรกิจหดตัวต่อเนื่อง ด้านยอดเงินฝากคงค้างขยายตัวในหมวดเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษเพื่อชดเชยส่วนที่ครบกำหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค  
โทรศัพท์ 0 5393 1162  
E-mail: [thaveesc@bot.or.th](mailto:thaveesc@bot.or.th)